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Góðan daginn,
Með vísan til beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn Ísafjarðarbæjar á frumvarpi 
til laga um uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 
(heildarlög), tilkynnist hér með eftirfarandi umsögn umhverfis- og framkvæmdanefndar sem staðfest 
var á 357. fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar:

„Nefndin [umhverfis- og framkvæmdanefnd] bendir á nauðsyn þess að fjármagn verði tryggt svo 
sveitarfélög verði ekki fyrir kostnaðarauka vegna fyrirsjáanlegrar vinnu sem ætlast verður til af þeim."

Virðingarfyllst,
Þórdís
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